



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อูมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อูมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



พลอากาศเอก มานนต์ วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหารอากาศ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘



พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องกิจกรรม โรงเรียนครูทหารกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ



พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ จำนวน ๓๓๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กรมช่างอากาศ



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศและคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน ณ กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเวซันต์รังสฤษฏ์ กรมช่างอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เฉลิมพระเกียรติ



พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองบริเวณหน้าป้ายอาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ และจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" รวมใจถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

การประชุมทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกัน อากาศยานอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยบินและฝูงบิน



นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนิตยภัททหารอากาศ เป็นประธานในการเปิด การประชุมทบทวนบทเรียนในอดีต เพื่อป้องกัน อากาศยานอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยบินและฝูงบิน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธรรณภากาศ สำนักงานนิตยภัททหารอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ให้แก่นายทหารนิรภัยภาคพื้นของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ



นาวาอากาศเอก จักรวัชร จงสืบสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิรภัยภาคพื้น ให้แก่นายทหารนิรภัยภาคพื้นของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกิจการนิรภัยภาคพื้น ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรณนภาอากาศ สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ

กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเงินสนับสนุนจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์



กองทัพอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ เทศบาลตำบลนาประดู่ โดยมี นายชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาประดู่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่เพื่อใช้ในการออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ตลอดจนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ สุขภาพร่างกายที่ดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมในด้านการศึกษ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และชุมชน ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยรวมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี

พิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๙ จังหวัดอุดรธานี



นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๙ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ และสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆ ที่ตั้งกองบิน ๒๓ ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนหนองสวรรค์ ไชยเซี่ยงผิน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเซี่ยงผิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเบิร์นเนอร์ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี